

Tờng thờng Miờn Đờn: Giai đờn cờ i cách kinh tờ bờ t đờ u

Tác Giả: Trờng Thành

Thứ Ba, 19 Tháng 6 Năm 2012 13:44

Trong hiờn tờ i, cờ máy kinh tờ cờ a Miờn Đờn chờ yờ u nờ m trong tay nhờ ng ngờ i thân cờ n vờ i giờ i quân sờ và quan chờ c



☐

Công trờng xây đờng cờ ng mờ i tờ i Sittwe do tờ p đờn n Đờ Essar Group đờ u tờ (ờ nh chờ p ngày 19/5/2012).

REUTERS/Damir Sagolj

Hãng thông tờ n AFP đờ a tin, ngày hôm nay 19/06/2012, tờng thờng Miờn Đờn Thein Sein tuyên bờ , sau giai đờn cờ i cách chính trờ và hòa giờ i dân tờ c năm vờ a qua, chính phờ Miờn Đờn bờ c vào giai đờn hai cờ a cuờ c cờ i cách, vờ i trờng tâm là phát triờn kinh tờ .

Tình hình Miến Điện: Giai đoạn cải cách kinh tế bắt đầu

Tác Giả: Tráng Thành

Thứ Ba, 19 Tháng 6 Năm 2012 13:44

Trong một diễn biến trên truyền hình, tình hình Thein Sein không đồng nhất mà ngược lại tăng trưởng kinh tế của Miến Điện lên 7,7%/năm trong vòng 5 năm tới, với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Tình hình Miến Điện nhìn chung, các doanh nghiệp nước ngoài chủ quan tâm đến Miến Điện, nhưng « hạn chế pháp luật bảo vệ ». Ông Thein Sein cũng cho biết, luật đầu tư nước ngoài sẽ « sớm » được thông qua, nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Phiên họp tối của Quốc hội Miến Điện sẽ khai mạc ngày 04/07.

Tình hình Thein Sein tuyên bố sẽ thành lập một « Ủy ban tư nhân hóa » để kích thích các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Miến Điện, với cho đến giờ là để quy định của các doanh nghiệp lớn của nhà nước, đặc biệt là các ngành viễn thông, năng lượng, giáo dục và y tế.

Trong hiện tại, các máy kinh tế của Miến Điện chủ yếu nằm trong tay những người thân cận với giới quân sự và quan chức, di sản của thời kỳ quân đội nắm quyền đầu tiên.

Xin nhắc lại là, tình hình Miến Điện, với là thời kỳ trong chính quyền quân sự, đã làm cho giới phi chính phủ, khi tiến hành lật đổ các cải cách chính trị, ngay sau khi lên nắm quyền chính phủ dân sự tháng 3/2011. Hàng trăm tù chính trị đã được thả do và để lập được tham gia hoạt động chính trị. Lãnh đạo đội lập Aung San Suu Kyi bị cấm tù nhiều năm, nay trở thành dân bầu và đang có chuyến công du Châu Âu.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, còn phải nhiều năm gian khó nữa, thì tiềm năng kinh tế rất lớn của Miến Điện mới có thể được khai thác. Lý do là : Khuôn khổ pháp lý của Miến Điện rất lộn xộn, các cơ sở hạ tầng thì yếu kém, bộ máy tư pháp thì phụ thuộc hoàn toàn vào quyền lực chính trị.

Trong số các cải cách trong lĩnh vực kinh tế mới được chính quyền Miến Điện tiến hành, đáng lưu ý có việc thi hành luật đầu tư của Miến Điện, vào tháng Tư vừa rồi.

Cải cách này được giới phân tích đánh giá cao, cho phép chủ đầu tư tiến hành song song nhiều thị trường, bỏ coi như là một rào cản đối với sự phát triển kinh tế.

Tình hình Miền Đì n: Giai đì n cũ i cách kinh t b t đ u

Tác Giả: Trì ng Thành

Thứ Ba, 19 Tháng 6 Năm 2012 13:44
